

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

Số: 832/UBND-KT

V/v tăng cường công tác quản lý,  
bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên  
địa bàn huyện Phú Quốc.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vườn Quốc gia Phú Quốc và Chi cục Kiểm lâm;
- Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Quốc công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện khá tốt; đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm lâm luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây các vụ vi phạm đến rừng ở huyện Phú Quốc có nhiều diễn biến phức tạp, mức độ vi phạm tinh vi hơn, nguy hiểm hơn và mạnh động hơn, nhiều trường hợp đối tượng ngang nhiên vào rừng chặt, đốt phá cây rừng và bao chiếm, lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp, gây nhiều thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Phú Quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, sau:

1. Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và vận động người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, đất đai, rừng, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020; Công văn số 571/UBND-KTCN ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ...

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường triển khai các nhiệm vụ, biện pháp trong quản lý bảo vệ rừng, ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ rừng, nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp; phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện Phú Quốc, Vườn Quốc gia Phú Quốc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; xác định trách nhiệm của chủ rừng khi để xảy ra phá rừng, mất rừng. Tăng cường lực lượng để



hỗ trợ Vườn Quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm ra quân tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp.

3. Vườn Quốc gia Phú Quốc chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách, nhằm nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Phát hiện sớm, kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, bao chiếm, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Xem xét có hình thức xử lý phù hợp các trường hợp viên chức buông lỏng quản lý địa bàn, để xảy ra tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, nhưng không phát hiện kịp thời.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp. Kiên quyết thu hồi hoặc thanh lý hợp đồng giao nhận khoán rừng, nếu để xảy ra tình trạng chặt phá, lấn chiếm và mua bán đất lâm nghiệp giao nhận khoán trái pháp luật.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời sớm hoàn thành việc cắm mốc ranh giới rừng, đào phân ranh rừng ở những khu vực trọng điểm và công bố ranh giới rừng để người dân được biết.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc chỉ đạo Công an huyện, các đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm trong việc tuần tra, kiểm tra và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm rừng và đất lâm nghiệp. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm đến đất rừng để răn đe, giáo dục; xem xét có hình thức xử lý phù hợp các trường hợp công chức, viên chức buông lỏng quản lý địa bàn, không xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Phú Quốc; Chi cục Kiểm lâm; các đơn vị chức năng có liên quan và UBND huyện Phú Quốc khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm tinh thần nội dung Công văn này.

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Công văn này cho UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT, NC và TH;
- Lưu: VT, tvhung.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Bình**

